

โอเบอรอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คว้รางวัล

“แบรนต์โรงแรมหรูชั้นนำของโลก” จากเวที World Travel Awards 2013

นิวเดลี-24 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

โอเบอรอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนต์โรงแรมหรูชั้นนำของโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ดิ โอเบอรอย กรุ๊ป (The Oberoi Group) ผู้นำในธุรกิจโรงแรมหรู ได้รับรางวัลระดับโลกจากงานประกาศรางวัล World Travel Awards (WTA) 2013 โดยในปีนี้อเบอรอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Oberoi Hotels & Resorts) ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนต์โรงแรมหรูชั้นนำของโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ตกเป็นของ ดิ โอเบอรอย กรุ๊ป อันเนื่องมาจากความยอดเยี่ยมอย่างรอบด้าน และการบริการที่เหนือระดับ

นายพี.อาร์.เอส. โอเบอรอย (Mr. P.R.S. Oberoi) ประธานกรรมการบริหาร ดิ โอเบอรอย กรุ๊ป กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่โอเบอรอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้รับเลือกให้เป็นแบรนต์โรงแรมที่ดีที่สุดของโลก รางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของดิ โอเบอรอย กรุ๊ปในด้านการให้บริการเป็นเลิศ และความสะอาดสบายระดับเว็ลด์คลาสแก่แขกผู้เข้าพัก ผมขอมอบรางวัลนี้ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา ผู้ทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อให้แขกได้รับการบริการที่อบอุ่น เป็นส่วนตัว และใส่ใจรายละเอียด”

รางวัล World Travel Awards ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมการเดินทาง การท่องเที่ยว และการโรงแรมทั่วโลกว่าเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญที่สุด ดังเช่นที่ เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล ได้อธิบายเอาไว้ว่ารางวัล World Travel Awards นั้นเปรียบได้กับรางวัล “ออสการ์” ของอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว

รับชมรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ <http://www.worldtravelawards.com/winners>

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับ โอเบอร์รอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โอเบอร์รอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คือการผสมผสานบริการ ความหรูหรา และประสิทธิภาพอย่างลงตัว โอเบอร์รอย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ทได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องความยอดเยี่ยมและระดับการบริการที่ไม่มีที่ใดเทียบได้ และได้รับรางวัลที่มีเกียรติมากมายนับไม่ถ้วน

ลักษณะเด่นของโรงแรมในเครือโอเบอร์รอยคือพนักงานที่มีความตื่นตัวสูงและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ซึ่งพร้อมจะให้บริการอย่างกระตือรือร้น ใส่ใจ และอบอุ่น โรงแรมอันหรูหรานี้ได้สร้างชื่อเสียงสำหรับการเป็นต้นแบบด้านความหรูหราและบริการอันดีเลิศท่ามกลางโรงแรมทั่วโลก

เว็บไซต์: <http://www.oberoihotels.com>